

สุภาพนังชื่อพิมพ์ เชษฐราชณินดี ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549 (ไม่ชชล่อ)



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

ทูตเยอรมันชื่นชมการบริหาร มฟล.

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. พร้อมคณะผู้บริหาร มฟล. ให้การต้อนรับ H.E.Dr.Christoph Brummer เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยา Madam Antji Brummer และ Mr.Hagen Dieksen กงสุลสหพันธรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ มฟล.

โดยรศ.ดร.วันชัย ได้ชี้แจงถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้ง มฟล. ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ ที่มีความเจริญเติบโตที่รวดเร็ว นอกจากนี้ H.E.Dr.Christoph Brummer ยังได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา มฟล.ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนนานาชาติที่เข้ามาเรียนที่ มฟล. ประกอบด้วย จีน ลาว กัมพูชา เกาหลี ภูฐานรวมถึงเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ H.E.Dr.Christoph Brummer ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ผมต้องการที่จะเรียนรู้ความเป็นไทยทั้งด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งก็เหมือนกันนักศึกษาต่างชาติที่มาอยู่ที่นี้ก็ต้องเรียนรู้ความเป็นไทย เพราะการได้รู้จักกันที่ลึกซึ้งย่อมส่งผลดีต่อการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการท่องเที่ยว และผมรู้สึกประทับใจที่เห็นคนไทยในหลายองค์กรสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ดีทีเดียว” นโยบายด้านการศึกษาเป็นสิ่งสมควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และบางประเทศในแถบยุโรป การสนับสนุนด้านการศึกษาเริ่มจะน้อยลง ขณะที่ระดับการศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้น ทั้งนี้จะพยายามศึกษาข้อมูลการศึกษาในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อความร่วมมือและพร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนทางการศึกษารวมถึงทุนการศึกษา กับผู้บริหารและนักศึกษา มฟล. อีก.

พอประมาณ-มีเหตุผล-สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง หลักยึดเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ว่า หลายนคนยังเข้าใจผิดถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวคิดสำหรับคนระดับล่าง ไม่เกี่ยวข้องกับคนระดับบน ทั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้ใช้ทั้งระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับชาติ

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวด้วยว่า “ในอดีตเราได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ทุกคนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่เมื่อถึงปี พ.ศ. 2502 โลกาก้าวตันเริ่มเข้ามา พอมีคำนี้ก็คิดว่าโลกาวินาศเกิดขึ้น ผู้นำประเทศยุคนั้นหลงกระแสด้วยการอยากมีแผนพัฒนาประเทศ โดยฝรั่งเข้ามาสอนการทำแผนที่เน้นวัตถุนิยม เป้าหมายคือการสร้างความร่ำรวย ยึดวัตถุเป็นตัววัด จากที่อยู่ด้วยความพอดีก็ให้ไปผูกพันกับวัตถุและซึ่มซับเรื่อยมาในแผนพัฒนาต่าง ๆ โดยนำความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง อาหารเริ่มหนักขึ้นเมื่อขึ้นแผนที่ 4 ที่ 5 ที่อยากให้ไทยเป็นเสือตัวที่ห้า ก็เกิดการกู้หนี้ยืมสิน และในที่สุดก็เกิดฟองสบู่แตก เราได้ความเจริญเติบโตมาแต่แลกกับความสูญเสียมากมาย โดยเฉพาะการสูญเสียคนที่คืนยาก เพราะกลายเป็นมนุษย์ที่กระหายด้วยกิเลส เป็นมนุษย์บริโภค เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน ได้มาหนึ่งแต่เสียไปสอง เป็นสภาพจริงที่เกิดขึ้น เพราะความที่ลอกเลียนมาจากฝรั่งทั้งที่เขาไม่ได้ดีไปกว่าเรา”

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ว่าต้องสร้างพื้นฐานบนความพอเพียง และพัฒนาตามลำดับอย่างค่อยเป็นค่อยไป เศรษฐกิจพอเพียงคือความร่ำรวยที่ยั่งยืน พอกินพอใช้คือก้าวแรก คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่าง แต่เราอยู่อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพอกินพออยู่พอกิน มีความสงบ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวคิดที่ตั้ง “ผมเห็นฉลองพระองค์ท่านยังทรงใช้แต่ของเดิม ๆ ฉลองพระบาท สันสิริกษนาโตไหนก็ยังส่งซ่อมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งที่ฐานะพระองค์ท่านจะใช้เท่าไรก็ได้ แม้แต่นาฬิกาข้อมพระหัตถ์ที่ทรงสวมก็เป็นยี่ห้อธรรมดา สิ่งเหล่านี้พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สอนให้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เราทุกคนเป็นใครแต่ทำไมยังใช้จ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือย” ดร.สุเมธกล่าว.